

Tự hào “quê hương năm tấn”

(Tiếp theo trang 1)



Thái Bình đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Gần 152.000 người con ưu tú của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Thái Bình là tỉnh có tỷ lệ người tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, những người con của quê hương Thái Bình đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và công tác, lập nên những chiến công xuất sắc. Nhiều người

con Thái Bình đã ghi vào lịch sử những dấu son chói lọi như đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo tiền bối của Đảng,

của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam; Đại tướng Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; nữ anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Thị Chiên; Anh hùng Lực lượng vũ trang Bùi Quang Thận, người cầm cờ chiến thắng trên nóc dinh Độc Lập ngày 30/4/1975; Anh hùng Phạm Tuấn, người bán rơi “pháo đài bay” B-52 của giặc Mỹ, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ... Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tự hào vì đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sức bật trong gian khó

Trải qua 133 năm hình thành và phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã nâng cao, sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo sức bật đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Trong hai mươi năm đầu thực hiện công cuộc

đổi mới, Thái Bình đã thực hiện thành công chương trình “điện, đường, trường, trạm”, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Tỉnh đã quy hoạch và xây dựng các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh phát triển nghề và làng nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế biển, đưa nền kinh tế của tỉnh có bước chuyển biến rõ rệt, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá...

Những năm gần đây, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chủ động, sáng tạo hoạch định và quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả; tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2022, hầu

hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tính (GRDP) tăng 9,52% so với năm 2021, đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 15.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt mốc 12.000 tỷ đồng. Đầu tư công giữ vững thành tích năm thứ ba liên tiếp nằm trong top dẫn đầu cả nước. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt, nhất là khu vực trồng trọt tăng 2,5%. Tập trung, tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng lớn tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, kết thúc năm 2019 Thái Bình được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; là 1 trong 3 tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã và tất cả các huyện, thành phố được công nhận đạt tiêu chí quốc gia. Thái Bình đã và đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến hết năm 2022, tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi

mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao...

Đặc biệt, trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trung tâm giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ, tỉnh đang tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển và các tuyến đường liên huyện huyết mạch; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Đến hết năm 2022, tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2021. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 660 triệu USD. Các nhà đầu tư luôn coi Thái Bình là mảnh đất tiềm năng với nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ tay nghề. Ông Park Ki Won, Tổng giám đốc Công ty TNHH OHSUNG VINA chia sẻ: Công ty đầu tư vào Thái Bình từ đầu năm 2022 tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Khu kinh tế Thái Bình), chuyên sản xuất mô tô, máy phát, biến thế điện; tổng số vốn đầu tư 40

triệu USD. Quá trình đầu tư vào Thái Bình, doanh nghiệp luôn được tỉnh, cơ quan chuyên môn và địa phương tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục, mặt bằng, hạ tầng... nên chỉ sau 7 tháng khởi công Công ty đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho nhiều lao động. Đây sẽ là cơ sở để nhiều doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Thái Bình.

Năm 2023 và những năm tiếp theo, để đẩy nhanh tiến trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, Thái Bình xác định tập trung phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị, sức cạnh tranh cao; tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế. Thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra sẽ là tiền đề quan trọng để Thái Bình tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tập trung các giải pháp bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế

Xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm bản lề 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã bám sát Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất thích ứng kịp thời, linh hoạt hiệu quả với tình hình, đẩy mạnh các giải pháp khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) thi đua đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2023.

Tăng cường kỷ cương, cải cách hành chính

Theo dự báo năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong khi tình hình trong nước, trong tỉnh dự báo đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng, ảnh hưởng của xung đột chính trị, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... Để đạt được mục tiêu tăng trưởng (GRDP) từ 11% trở lên, tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tập trung cơ hội để phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, tạo hiệu quả, sáng tạo đột phá trên các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bất phá đi lên”, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023, tỉnh đề

cao tính kỷ luật, kỷ cương hành chính; gắn việc thực hiện trách nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh cần nghiên cứu, quán triệt thật nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh để thống nhất về mặt nhận thức, tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Cụ thể hóa chủ trương đó, ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức gặp mặt, trao đổi với đội ngũ cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương của một số sở, ngành, địa phương. Trong đó, tập trung chỉ ra những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng nhận thức được những tồn tại, hạn chế ở cơ quan

minh để thẳng thắn rút kinh nghiệm, khắc phục. Đồng thời, động viên khơi dậy sự phát triển, đổi mới tư duy của mỗi cá nhân, tạo sự chuyển biến tích cực nếu cao ý thức, công đồng trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ một cách thực chất những điểm nghẽn, nút thắt vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Tận dụng cơ hội, bất phá đi lên

Trên cơ sở những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, ngay từ đầu năm, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chỉ rõ như: Phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị

kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị, sức cạnh tranh cao; tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... Ông Vũ Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Trong năm 2023, ngành tài chính tiếp tục phối hợp các ngành, tham mưu cho tỉnh huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đặc biệt các công trình trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quyết liệt thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất, trên cơ sở tăng cường quản lý thu; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường quản lý ngân sách, tài sản công; tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán HĐND tỉnh quyết định; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập...

Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2023, bên cạnh các lĩnh vực như: nông nghiệp, thương mại dịch vụ thì phát triển công nghiệp được xem là yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Những năm gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế đã có những tác động tích cực, tạo nên những chuyển biến mang tính bước phá vỡ với tỉnh ta, theo đó, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã được nâng lên rõ rệt. Ông Vũ Mạnh Hoàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, lưu thông tiêu thụ hàng hóa, tiếp cận thị trường. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối đối thoại, tập hợp nguyện vọng, nhu cầu, phản ánh của các doanh nghiệp gửi đến các cấp, các ngành để cùng kiến tạo những giải pháp tháo gỡ, tạo sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư để nâng cao hình ảnh, vị thế của Thái Bình, phát triển du lịch và thu hút các nguồn lực phát triển địa phương.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm vượt qua khó khăn của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chung sức, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần tạo nền tảng thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đề ra.

NGUYỄN THỜI



Thi công tuyến đường bộ ven biển tại nút giao quốc lộ 39, địa phận thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT Tạo thói quen tiết kiệm điện



Công ty Cổ phần Đồ Lương sử dụng đèn chiếu sáng công nghệ tiết kiệm điện kết hợp với sử dụng ánh sáng tự nhiên phục vụ hoạt động sản xuất.

Chiến dịch giờ trái đất do Bộ Công Thương phát động hàng năm nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng. Tại Thái Bình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hàng hải hưởng ứng và trở thành thói quen tiết kiệm điện mỗi ngày. Những năm qua, Công ty Cổ phần Đồ Lương (cụm công nghiệp Đồ Lương, huyện Đông Hưng) luôn thực hiện tất cả các thiết bị điện vào giờ trái đất. Ban đầu, việc tắt các thiết bị điện để hưởng ứng chiến dịch, nhưng nhận thấy nhiều lợi ích từ việc làm này, Công ty đã triển khai các giải pháp để tiết kiệm điện. Ông Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty cho biết: Việc tắt các thiết bị điện không thật sự cần thiết ngoài tiết kiệm chi phí còn góp phần nâng cao tuổi thọ của máy móc, thiết bị và bảo đảm an toàn lao động cho người lao động. Từ nhận thức đó, nhiều năm qua, chúng tôi luôn coi 365 ngày trong năm đều là giờ trái đất. Ngoài hành động tắt thiết bị điện khi không sử dụng, không cần thiết, Công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng để thay thế thiết bị chiếu sáng, máy móc sử dụng công nghệ inverter có tính năng tiết kiệm điện và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất, bảo vệ, sinh hoạt trong doanh nghiệp.

Không riêng Công ty Cổ phần Đồ Lương, rất nhiều doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh đều thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bà Trần Thị Diễm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Từ chiến dịch giờ trái đất và được sự truyền truyền, vận động, hỗ trợ của Trung tâm, đến nay người dân và doanh nghiệp tận dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các doanh nghiệp thực hiện tốt kiểm toán năng lượng, có nhiều biện pháp sử dụng tiết kiệm điện như đổi mới máy móc, công nghệ; sắp xếp dây chuyền sản xuất liên hoàn, khoa học; thiết kế nhà xưởng tận dụng ánh sáng, gió tự nhiên... Người dân đã biết dùng bóng đèn led thay bóng đèn sợi đốt, huyỳnh quang, sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời...

Chiến dịch giờ trái đất được triển khai trên địa bàn Thái Bình được 15 năm. Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu khi tham gia chiến dịch này, ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng. Ông Bùi Mạnh Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Sau mỗi năm phát động chiến dịch giờ trái đất, số doanh nghiệp và người dân tham gia tắt thiết bị điện vào khung giờ chiến dịch lại tăng lên. Ban đầu toàn tỉnh chỉ tiết kiệm được vài nghìn kWh, đến nay, cao điểm toàn tỉnh tiết kiệm được 32.800kWh điện. Đáng ghi nhận là không chỉ tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường trong 1 giờ đồng hồ, người dân, doanh nghiệp đã thực hành thường xuyên trong tất cả các ngày trong năm và trở thành thói quen về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn nên phụ tải điện không ngừng tăng. Theo thống kê của Công ty Điện lực Thái Bình, tổng sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ toàn tỉnh năm 2018 đạt 2.558 triệu kWh, đến năm 2022 đạt 3.080 triệu kWh, tăng 20% so với năm 2018. Dự tính trong giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu tiêu dùng điện thương phẩm toàn tỉnh khoảng 16.440 triệu - 18.060 triệu kWh. Ông Lê Bá Quyển, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống điện, hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ quản lý, vận hành, truyền dẫn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân, doanh nghiệp cần tạo thói quen tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Các công đồng cũng chung tay với ngành điện phục vụ tiết kiệm điện năng trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 328,8 triệu - 657,6 triệu kWh, tương đương mức tiết kiệm từ 2 - 4% tổng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh. Trước hết, các tổ chức, cá nhân hãy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 bằng cách tắt các thiết bị chiếu sáng không thực sự cần thiết vào thời gian từ 20 giờ 30 phút - 21 giờ 30 phút ngày 25/3 và thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm.

KHÁC QUẢN